



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 แล้วนั้น
เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงให้แก้ไขประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ดังนี้

2.2 เป็นผู้มีความรู้ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศนี้

(1) มีความรู้ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณสมบัติดังกล่าวต้องผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษายุก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
วันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ระบุเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาใด จะต้องสำเร็จ
การศึกษาที่ระบุว่าวิชานั้นเป็นทางสาขาวิชา หรือวิชาเอกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

แก้ไขเป็น

2.2 เป็นผู้มีความรู้ตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศนี้

(1) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คุณสมบัติดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษายุก่อนหรือในวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ระบุ
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาใด จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ระบุว่าวิชานั้น
เป็นทางสาขาวิชา หรือวิชาเอกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

นอกนั้นคงเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ปฏิบัติราชการแทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26